

Số: /BC-UBND

Dương Đức, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 7- HĐND xã khoá XX

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7- HĐND xã khoá XX, Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổ chức cho các đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Tại 7 điểm tiếp xúc cử tri đã có 115 cử tri tham dự, cử tri đã phản ánh, kiến nghị 48 lượt ý kiến trên các lĩnh vực. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo UBND xã trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc, còn lại các ý kiến, kiến nghị được các đoàn đại biểu tổng hợp gửi về Thường trực HĐND xã. Sau khi rà soát, phân loại UBND xã đã cử các bộ phận chuyên môn kiểm tra, xem xét, xác minh, làm việc với các thôn, hộ gia đình, cá nhân có liên quan và tổng hợp trả lời như sau:

1. Đất đai:

1.1. Cử tri thôn Thượng ý kiến:

Đề nghị UBND xã cho biết khu vực đất Đồi Rừng Thờ thôn Thượng đã được quy hoạch là khu khai thác đất chưa, nếu được quy hoạch thì đã quy hoạch thời điểm nào, vì hiện nay có một số hộ gia đình làm thủ tục tách đất cho con thì được trả lời là khu quy hoạch khai thác đất do vậy không làm thủ tục tách và tặng cho được.

Trả lời:

Về nội dung quy hoạch khu đồi Rừng Thờ là đất khai thác vật liệu đã được qua hoạch trong giai đoạn 2020-2021 theo các phương án tích hợp quy hoạch của xã, huyện để đưa vào quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tất cả các quy hoạch nói chung đã được phê duyệt thì không được thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia tách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được.

1.2. Cử tri khu vực Cầu Đầm, Lâm Sơn:

Nhân dân 2 thôn Cầu Đầm, Lâm Sơn hiến đất cho UBND xây dựng trường Mầm Non khu Bờ Thờ nay trường không còn hoạt động đề nghị UBND có phương án quản lý không để tình trạng tự xây quây lán để mộ.

Trả lời:

Về nội dung này, UBND xã xin tiếp thu ý kiến và đồng thời giao trưởng thôn Cầu Đầm, Lâm Sơn thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện các trường hợp xây dựng mộ hoặc các công trình khác trong khuôn viên khu trường Mầm non Bờ Thờ phải báo cáo ngay Chủ tịch UBND xã để xử lý kịp thời.

1.3. Cử tri khu vực Danh, Đậu:

- Đề nghị UBND xã giải quyết dứt điểm việc hộ gia đình ông An (Chuẩn) xây dựng trái phép vi phạm Chỉ thị 19 và đổ rác thải (thủy tinh) ra đất nông nghiệp.

Trả lời:

- Về nội dung xử lý dứt điểm hộ ông An (Chuẩn) theo Chỉ thị 19, UBND xã đã tiến hành các bước theo hướng dẫn, đang lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện xử lý theo quy trình. Việc đổ rác thải thủy tinh, qua kiểm tra hiện trạng, thì còn một ít thủy tinh, UBND xã yêu cầu gia đình phải thu dọn ngay, và tại buổi làm việc gia đình có ý kiến là những phần thủy tinh đó gia đình để nghiên nhỏ và mang đi tái chế sản xuất chứ không phải đổ rác thủy tinh về và cam kết sẽ không để rác thủy tinh ra ruộng canh tác, không làm ảnh hưởng đến các hộ liền kề, nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Đề nghị UBND xã xác minh đường lên cổng nhà anh Lương Văn Đăng ở trên địa bàn thôn Cầu Ván có làm lên diện tích đất nông nghiệp không.

Trả lời: - Về nội dung xác minh đường lên cổng nhà anh Lương Văn Đăng ở địa bàn thôn Cầu Ván: UBND xã đã cử Tổ công tác đi kiểm tra, xác minh, phần diện tích đất vườn liền kề đất ở của hộ ông Hưng bị thu hồi đền bù để thực hiện dự án đường nối QL.37 - QL.17 - ĐT.292 đoạn Việt Yên - Tân Yên - Lạng Giang, phần đường đầu nối của hộ anh Đăng (ông Hưng) là đất thuộc đất vườn liền kề đất ở của hộ anh Đăng và một phần diện tích đất ruộng canh tác đã thu hồi thuộc đất hành lang giao thông (khoảng 5,0m²).

1.4. Cử tri thôn Hồng Giang:

Bà Đặng Thị Lý đề nghị UBND xã xem xét mở rộng con đường vào khu vực 6 hộ gia đình khu nhà bà để đảm bảo thông thoáng và có rãnh thoát nước.

Trả lời: UBND xã cùng với thôn Hồng Giang tổ chức làm việc với gia đình bà Đặng Thị Lý: Đối với việc mở rộng con đường vào khu vực của 6 hộ gia đình, UBND xã giao cho thôn cùng đại diện khu dân cư vận động các hộ tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất để mở rộng đường, khi tiến hành mở rộng sẽ kết hợp làm hệ thống thoát nước của khu dân cư.

2. Về môi trường

Cử tri khu vực Cầu Đâm, Lâm Sơn:

Đề nghị UBND xã có ý kiến với xã Tân Thanh vì xã Tân Thanh có kế hoạch đặt bãi rác khu Đồi Ruồi gần khu dân cư là không hợp lý.

Trả lời: Sau khi có ý kiến và đơn đề nghị của cử tri, UBND xã Dương Đức đã phối hợp với UBND xã Tân Thanh và mời các hộ gia đình có ý kiến đề nghị về tại UBND xã Tân Thanh để làm việc, tại buổi làm việc UBND xã Tân Thanh đã trao đổi nội dung, Kế hoạch của UBND xã Tân Thanh về việc xây dựng bãi rác thải của xã Tân Thanh và làm rõ ý kiến của cử tri xã Dương Đức (công dân thôn Lâm Sơn).

3. Về Giao thông

3.1. Cử tri thôn Thượng:

Đề nghị UBND xã giải quyết việc hộ gia đình anh Nguyễn Văn Nguyên thôn Thượng nhận khoán ruộng với UBND xã để dũ nước thả cá nay làm vỡ đường đi, cử tri có ý kiến phản ánh từ kỳ họp thứ 5 nay chưa được giải quyết.

Trả lời: *UBND xã cùng với thôn Thượng tổ chức kiểm tra thực tế và làm việc với gia đình ông Nguyễn cho thấy tuyến đường phía giáp khu dân cư chiều rộng mặt đường 4m, phía giáp đê bồi chiều rộng mặt đường 4,5m, khoảng giữa tuyến đường có 02 vị trí đất lở chiều rộng mặt đường 2,6m. UBND xã yêu cầu hộ gia đình ông Nguyễn thực hiện việc tu bổ tôn cấp cơ đường, mặt đường xong trước 25/01/2024.*

3.2. Cử tri khu vực Cầu Đầm, Lâm Sơn:

Đề nghị UBND xã cho sửa chữa lan can cầu Lâm Sơn vì đã bị hỏng nhiều.

Trả lời: *Hiện nay dự án công trình “Đường trục xã Dương Đức (Đoạn từ đường Nghĩa Hưng-Tiên Lục-Dương Đức đi trường Mầm Non và thôn Đồng Than)” đang tiến hành thi công, trong thiết kế thi công có hạng mục lắp đặt lan can cầu Lâm Sơn và khu cổng Gáo.*

4. Sản Xuất

Cử tri thôn Thượng:

Đề nghị UBND xã cắt diện tích quỹ đất vòng 2 của các hộ gia đình đã hiến làm đường, làm mương đã có ý kiến nhiều lần mà chưa được giải quyết.

Trả lời: *Qua ý kiến cử tri UBND xã sẽ cử tổ công tác về làm việc với thôn và các hộ gia đình để đo đạc thực tế, sau đó sẽ cắt phần diện tích mà các hộ đã hiến làm đường, mương và các công trình công cộng của thôn.*

5. Văn hóa-xã hội

Cử tri thôn Thượng đề nghị UBND xã đề nghị cấp trên đề nghị cơ quan có chức năng xem xét lại việc đặt tấm bia trên chùa Linh Sơn có đúng quy định không (mặt bia đúng hướng không)

Trả lời: *Căn cứ hồ sơ lý lịch di tích chùa Linh Sơn được lập năm 2009 cho biết tấm bia đá cổ có nội dung nói về việc tu sửa, tôn tạo ngôi chùa và việc tôn lập hậu Phật trong chùa. Tấm bia đá được tạo dựng vào năm Bính Ngọ (năm 1606 đầu thế kỷ thứ XVII). Hiện nay, tấm bia đá đặt ở vị trí giữa Góc Chuông.*

Tuy nhiên, tấm bia đá di chuyển nhiều vị trí khác nhau, không biết đâu là mặt trước, mặt sau. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND xã giao công chức chuyên môn liên hệ với người có trách nhiệm cơ quan chuyên môn cấp trên cho biết là tấm bia đá đặt không đúng hướng cụ thể là: Mặt trước hướng vào phía trong Góc Chuông.

6. Công tác an ninh: (Cử tri thôn Thượng; đơn vị: Cầu Đầm, Lâm Sơn)

Đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng công an xã và các tổ chức có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hiện nay tình trạng chộm cắp xảy ra nhiều.

Trả lời:

UBND xã tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ đạo lực lượng Công an xã xác minh nội dung thông tin cử tri phản ánh. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch tuần tra, tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an

xã đã tổ chức tuần tra 54 buổi với 220 lượt người tham gia. Năm 2023, tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản ổn định, tuy nhiên tình hình trộm cắp vặt còn diễn ra. Công an xã đã xác minh làm rõ 01 vụ trộm cắp tài sản (trộm cắp gà) tại thôn Đồng Than. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, thời gian tới UBND xã chỉ đạo lực lượng Công an xã tích cực tổ chức tuần tra phòng ngừa trộm cắp tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an cấp trên, điều tra làm rõ các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, góp phần đảm bảo tình hình ANTT, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

7. Những vấn đề khác

7.1. Cử tri khu vực Cầu Đâm, Lâm Sơn:

Ông Nguyễn Đức Thịnh ý kiến đơn của ông gửi đã lâu từ năm 2021 chưa được giải quyết trả lời.

Trả lời: Qua ý kiến của ông Nguyễn Đức Thịnh- công dân thôn Cầu Đâm, Ngày 28/7/2023 đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã đã mời ông Nguyễn Đức Thịnh về tại trụ sở làm việc của Đảng uỷ, UBND xã để làm việc, trao đổi, làm rõ nội dung theo ý kiến của ông Nguyễn Đức Thịnh.

7.2. Cử tri thôn Hồng Giang:

Ông Vũ Văn Tèo đề nghị UBND xã giải quyết đơn của ông phản ánh việc một số hộ gia đình xây dựng lấn chiếm khu vực Đồi Hồ và hành lang đường Đồng Dội.

Trả lời: Qua buổi tiếp xúc cử tri khu vực thôn Hồng Giang ngày 29/6/2023, ông Vũ Văn Tèo – cử tri thôn Hồng Giang có ý kiến là đơn của ông đã gửi đồng chí Chủ tịch UBND xã Dương Đức cách nay đã 8 tháng mà chưa được giải quyết. Sau khi tiếp xúc cử tri Tổ Đại biểu HĐND xã khu vực thôn Hồng Giang và đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã thay mặt UBND xã về dự buổi tiếp xúc cử tri đã báo cáo nội dung ông Vũ Văn Tèo ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với đồng chí Chủ tịch UBND xã. Sau khi nghe báo cáo đồng chí chủ tịch UBND xã có ý kiến là không nhận bất cứ đơn, hay ý kiến kiến nghị của ông Vũ Văn Tèo trước đó. UBND xã đề nghị công dân có ý kiến đề nghị, phản ánh về tại UBND xã gặp công chức Văn phòng- Thống kê xã phụ trách tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của công dân để được hướng dẫn theo đúng quy định hiện hành.

7.3. Cử tri đơn vị Đồng Than, Cầu Ván:

- Đề nghị UBND xã đề nghị Chi cục thuế huyện viết phiếu thu thế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 cho nhân dân.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, năm 2022 sau khi triển khai thu thuế phi nông nghiệp trên địa bàn xã, UBND xã đề nghị Chi cục thuế Lạng Giang viết hoá thu tiền thu thuế đất phi nông nghiệp cho nhân dân. Tuy nhiên theo chỉ đạo từ năm 2022 trở đi huyện không viết hoá đơn thu thuế đất phi nông nghiệp mà giao UBND các xã viết phiếu thu có đóng dấu treo UBND xã cho các hộ sử dụng đất đã đóng thuế đất phi nông nghiệp trên địa bàn.

- Đề nghị UBND xã đề nghị Trung tâm quỹ đất huyện trả tiền sau khi giải phóng mặt bằng tuyến quốc lộ 37-17 cho gia đình ông Hợp Cầu Ván (tiền đường bê tông +mái tôn).

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND xã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lạng Giang đang tiến hành trình phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho hộ ông Nguyễn Văn Hợp thôn Cầu Ván và hộ ông Đàm Văn Lý thôn Hồng Giang.

- Đề nghị UBND xã đề nghị ngành điện nâng cấp, chuyển cột điện khu Đồi Cháy xuống Hồ Lò thôn Cầu Ván. Dây điện hở xuống cấp tại cột 1,11II thôn Cầu Ván cử tri đã có ý kiến nhiều lần.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, ngày 12/9/2023 UBND xã đã có Công văn số 178/UBND - ĐCXD về việc đề nghị điện lực Lạng Giang chuyển đường điện để đảm bảo an toàn lưới điện và phục vụ sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã. Tuy nhiên đến nay điện lực Lạng Giang vẫn chưa khắc phục đường lưới điện theo đề nghị của cử tri thôn Đức Thọ, thôn Cầu Ván và UBND xã. UBND xã sẽ tiếp tục đề nghị điện lực Lạng Giang khắc phục lưới điện trên địa bàn xã theo ý kiến cử tri để phục vụ nhân dân và an toàn hệ thống truyền tải điện trên địa bàn các thôn.

- Cử tri thôn Đồng Than đề nghị cấp trên trả sổ đất nông nghiệp thu hồi tuyến đường Nghĩa Hưng- Dương Đức cho dân.

Trả lời: qua ý kiến cử tri UBND xã và UBND huyện đã mời các hộ có đất thu hồi giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã về tại UBND xã nhận sổ đỏ sau chỉnh lý. Đến nay UBND xã đã trả hết sổ đỏ đất nông nghiệp cho các hộ.

7.4. Cử tri thôn Đức Thọ:

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cấp nước sạch về phục vụ nhân dân.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND xã đề nghị UBND huyện Lạng Giang triển khai cấp nước sạch cho xã Dương Đức theo Kế hoạch.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong xã gửi đến kỳ họp thứ 7- HĐND xã khóa XX. Ủy ban nhân dân xã báo cáo HĐND xã./.

Nơi nhận:

- TTĐảng ủy; HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- UB MTTQ, các đoàn thể xã;
- HTX NN Dương Đức;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP UBND.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Khiêm